



ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 47/2547

วันที่ 11 มิถุนายน 2547

การบูรณาการข้อมูล 3 ภาษี เพื่อบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นายอุทิศ ธรรมวาทีน รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ เปิดเผยถึงการกำหนดยุทธศาสตร์เชื่อมโยงข้อมูลภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ด้านปรับระบบบริหารจัดการกระทรวงการคลัง และเพิ่มประสิทธิภาพ ความทันสมัย และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานว่า ในปี 2547-2548 กระทรวงการคลังจะดำเนินการบูรณาการระบบเชื่อมโยงข้อมูลของ 3 กรมภาษี คือ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารงานต่อไป

ระบบบูรณาการข้อมูล 3 กรมภาษี ของกลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง มีดังนี้

1. ระบบบริการประชาชนด้วยระบบ Internet ได้จัดทำ Web Portal กลุ่มภารกิจรายได้ (Revenue Cluster) เพื่อบริการประชาชน ในระบบ One-Stop Service โดยจัดทำ Web Site ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต เผยแพร่ข่าวสาร ผลการดำเนินงานของ 3 กรมภาษี และการบริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้ง e-Revenue, e-Customs และ e-Excise จาก Web Site เดียว โดยประชาชนสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ที่ www.mof.go.th ใน **Banner กลุ่มภารกิจด้านรายได้** ในหน้าแรกของ Web Site กระทรวงการคลัง หรือเรียกใช้ข้อมูลได้ที่ <http://tax.mof.go.th> ทั้งนี้ ระบบนี้ได้เปิดให้บริการประชาชนแล้ว

2. ระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยระบบบูรณาการข้อมูล 3 กรมภาษี ในระบบ Intranet (ระบบสื่อสารข้อมูลเฉพาะภายในองค์กร) โดยการเชื่อมโยงข้อมูล 3 ภาษี ทั้งภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน การใช้ข้อมูลร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการค้นหาและตรวจสอบภาษี 3 กรมภาษี ในระบบ One-Stop Shop ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 3 กรมภาษี มีดังต่อไปนี้

2.1 ระบบการเชื่อมโยงเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการใช้ข้อมูลร่วมกันของ 3 กรมภาษี (MOF IT Center) โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลังเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านระบบ Intranet ที่ <http://itcenter.mof.go.th> เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละกรมภานำข้อมูลของอีกกรมภาษีที่เกี่ยวข้องไปใช้ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ทั้งนี้ ได้จัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security) มีการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน 3 กรมภาษี ผู้มีสิทธิใช้ข้อมูลเท่านั้นที่จะเรียกใช้ข้อมูลได้โดยผ่าน Username และ Password ซึ่งระบบนี้ได้เชื่อมโยงข้อมูลใช้ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT ของ 3

กรมภาษีแล้ว อีกทั้งได้บริการข้อมูล Import-Export ของกรมศุลกากรให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ โดยการอนุมัติให้ใช้ข้อมูลจากกรมศุลกากรแล้ว

2.2 ระบบค้นหาตรวจสอบผู้เสียภาษีรายนิติบุคคลของ 3 กรมภาษี (Tax Information System) เป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลผู้เสียภาษีทั้ง 3 ภาษี สร้างเป็นฐานข้อมูลเพื่อการค้นหาตรวจสอบผู้เสียภาษี 3 ภาษี ในระบบ One-Stop Shop โดยนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 3 ภาษี คือ ข้อมูลภาษีนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก ข้อมูลการชำระภาษีของกรมสรรพสามิต มาเชื่อมโยงและสร้างเป็นระบบค้นหาตรวจสอบ 3 ภาษีเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสามารถค้นหาตรวจสอบการชำระภาษีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนกับ 3 กรมภาษีได้จากทุกกรมภาษี

ทั้งนี้ ผู้ใช้ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ 3 ภาษีดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีสิทธิใช้ข้อมูลเท่านั้น โดยผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ผ่าน Username และ Password และผู้ใช้ข้อมูลจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรด้วย เนื่องจากเป็นข้อมูลผู้เสียภาษีรายนิติบุคคล

“ระบบบูรณาการข้อมูล 3 ภาษี เพื่อบริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้บริหารกระทรวงการคลังดังกล่าว กลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง ได้พัฒนาระบบและเชื่อมโยงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำระบบไปใช้ปฏิบัติงานประจำแล้ว” รองปลัดกระทรวงการคลังกล่าวในที่สุด